

IT Tech & Inno

IRC ศูนย์กลางข้อมูลของภาคเกษตรกรรม ผลิตบางแป้นมาตรฐาน ISO 9001:2015



การซื้อขายยางแผ่นรมควันในปัจจุบัน จะผ่านบริษัทผู้ค้ายางในประเทศรายใหญ่โดยลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นการรับซื้อยางแผ่นดิบจากเกษตรกรชาวสวนยาง มาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน หรือซื้อมาในรูปแบบแปรรูปแล้วแล้วนำมาคัดแยกเพื่อจำหน่าย บางครั้งพบปัญหาของยางแผ่นรมควันที่ส่งสภาพแปรปรวน และคุณภาพไม่ดีตามที่ผู้ซื้อต้องการ ทำให้เกิดความไม่พอใจของผู้ซื้อและผู้ขายในกระบวนการผลิต และจัดส่งสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากกรรมวิธีไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้โดยตรง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงโอกาสที่แท้จริงของผู้ใช้งาน **บมจ. อินวอ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด** หรือ **IRC** จึงมีแนวคิดที่จะทำการพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตแบบมาตรฐานให้มีระบบควบคุมการผลิตตั้งแต่ทุกขั้นตอน ให้มีระบบสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง นำไปสู่

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่งทั้งหมด ซึ่งการดำเนินงานของสหกรณ์ ผู้การค้าในระดับสากล

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บมจ. อินวอ รับเบอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ในแต่ละปีบริษัท รับซื้อ "ยางแผ่นรมควันชั้น 1" เป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่าปีละ 15 ล้านเส้น เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางดีกรีต่างๆ ยานยนต์ HONDA, YAMAHA, KAWASAKI, SUZUKI เป็นต้น โดยตลอดระยะเวลา 45 ปี ได้มีความนิยมจากตลาด เป็นที่เชื่อถือในด้านคุณภาพและสมรรถนะทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ IRC ได้จับมือกับ **"สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองบาง จ. ตราง" (เริ่มต้นพัฒนาสวนยางคลองบาง จ. ตราง 2015)** โดยเปิดโอกาสให้สหกรณ์คลองบางเข้ามาศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณภาพของแผ่นรมควัน และกระบวนการผลิตของธุรกิจรายอื่นต้นตอของบริษัท เพื่อให้ง่ายและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพให้มีความตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น



นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ บมจ. อินวอ รับเบอร์ (ประเทศไทย)

โครงการร่วมมือระหว่าง IRC และ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองบาง ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 นั้น ได้มีจุดประสงค์เป็นทางการไปตั้งแต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางทางการค้าในพื้นที่ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านเกิดและแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองบาง ไปใช้ในต้นแบบในภาคฐานการผลิตในอนาคตก

"ด้านรับไม่ตลอด IRC ที่ร่วมกับสหกรณ์ฯ นั้น ไม่คงจนถึงขั้นดีอย่างใด เพราะเป็นโมเดลที่เป็นประโยชน์กับประเทศ ลักษณะของธุรกิจสวนยางร่วมกับพัฒนาในธุรกิจต้องการความร่วมมือเหลือเรากสามารถร่วมทุนที่ยั่งยืนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี จะเห็นเมื่อเป็นสิ่งที่ดีแล้วทำได้ ก็คือขยายผล เป็นสิ่งที่ต้องทำและขยายผลให้ได้ในขั้นต้นด้วยว่าหากได้มี 'ไอเดียที่ก้าวทัน' ก็สามารถต่อยอดกันเพื่อประโยชน์กับประเทศ และอุทยานนาย" นางพิมพ์ใจกล่าว

ด้านสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองบาง มี การดำเนินธุรกิจการแปรรูปยางพารา โดยกรับฝากบัญชีเงินฝากจากสมาชิกเพื่อนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แล้วขายให้กับบริษัท โดยตรง แล้วว่า รายรับจากการขายยางทั้งหมดมาทั้งหมดคืนให้การผลิต แล้วจึงส่งจ่ายคืนแก่สมาชิก จากการทำเป็นธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ผลิตยางแผ่นโดยตรง อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาขายยางอย่างเป็นธรรม ต่างจากสหกรณ์รายอื่นที่ซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรชาวสวนยาง ทำไปเกษตรกรไม่แข็งแรงที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของยาง

จากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทรับเบอร์ ยังคงรักษาคุณภาพมาตรฐานและระดับของ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและการจัดส่ง รวมถึงมีบริการประสานงานในทุก ๆ ด้านกับบริษัท

ซึ่งได้รับการดำเนินการของสหกรณ์ฯ นั้น ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พล.เอกฉัตรชัย สุวารีภักดิ์) ที่มุ่งเน้นจะใช้ "การผลิต"

ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวแสดงความเห็นส่วนตัวว่า



"ความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน กับภาคผู้ผลิตคือเกษตรกร สิ่งหนึ่งที่เราต้องการคือเรื่องเทคนิคในป้อยุ่ เทคนิคการตลาด แนวทางการคิดที่ชัดเจน เพื่อให้มาเป็นกระบวนการในการตัดสินใจให้กับเกษตรกรการผลิต ซึ่งหากทำในองค์กรได้ก็จะเป็นอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมเรื่องการผลิตแปรรูป เพื่อให้มีคุณภาพการผลิตที่ดี และดูแลได้เป็นระบบ มีความร่วมมือกันและกับแบบพื้นฐานความไว้ใจกัน และกัน ก็จะทำให้ระบบการผลิตของภาคเกษตรในเชิงสถาบันเข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้ก็เปิดตลาดกับคนรุ่นใหม่ รวมถึงเปิดตลาดการเข้าถึงของเกษตรกรได้ และกับเราอย่างจริงจังด้วย เราได้มีโครงการที่ส่งเสริมและให้เกษตรกรได้เข้าถึงด้วย

ทั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรกับอุตสาหกรรม หรือพาณิชย์มีความเชื่อมโยงกันไม่แค่แค่แบบจำกัด โดยเกษตรกรจากนี้ไปต้องมีความรู้เรื่องทิศทางของเกษตรอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรเพื่อการค้า ในมุมนี้



ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม หากวันหนึ่งภาคอุตสาหกรรมจะลงมาซื้อเรื่องทิศทางการผลิต องค์ความรู้ เทคนิคใหม่ๆ ๆ ที่ทำให้เกษตรกรขายยางแข็ง ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเกษตรกร ซึ่งต้องไม่ให้เกิดคู่แข่งที่แต่ต้องเป็นภาคที่มีทรัพยากรที่ต่างกันและกัน เพื่อที่เกษตรกรจะได้รู้ต้นทุนว่าไปอย่างไรจึงจะถูกต้องกับเรื่องนั้นเอง หากจะต้องดำรงชีวิตอย่างไร จะต้องจับไปปรับเอาแต่เพียงใหม่ เป็นภาคอุตสาหกรรมที่ทำวันนี้จะรู้จะถึงกันเป็นข้อมูลทางกรรมที่ได้ภาคอุตสาหกรรมสามารถขยายในภาคเกษตรได้"